
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข 
ครั้งที่ ๑๒๐-๖/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕6๒ 
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   

************************** 

คณะกรรมการฯ ที่มาประชุม  
๑. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน

กรรมการ 
2. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
กรรมการ 

3. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู๎อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

4. นายสมชาย แสงกิจพร รองอธิบดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุจิตตรา ดาวเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
แทนอธิบดีกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

กรรมการ 

6. นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู๎อ านวยการส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรรมการ 

7. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู๎อ านวยการกองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน 
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน 

กรรมการ 

8. นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ ผู๎อ านวยการกลุํมความปลอดภัยสารเคมี 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

9. นายเกรียงไกร สุภโตษะ รักษาการผู๎เชี่ยวชาญด๎านมาตรฐานคุณภาพสินค๎าเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร  
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  

กรรมการ 

10. นายพูลลาภ ฉันทรวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 

กรรมการ 

1๑. นางเสาวภา ... 
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๑๑. นางเสาวภา หิญชีระนันท์ ผู๎อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล๎อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
แทนเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

กรรมการ 

๑๒. นางวันพร ศรีเลิศ ผู๎อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร แทนปลัด
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

๑๒. นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย 
แทนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย 

กรรมการ 
 

๑๓. นางปริมพร อ่ าพันธุ์ ผู๎เชี่ยวชาญพิเศษสมาคมองค์การบริหารสํวนจังหวัด
แหํงประเทศไทย 
สมาคมองค์การบริหารสํวนจังหวัดแหํงประเทศไทย 
แทนนายกสมาคมองค์การบริหารสํวนจังหวัดแหํง
ประเทศไทย 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวกิตติ ์เคยเห็น ผู๎ชํวยเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารสํวนต าบลแหํง
ประเทศไทย 
สมาคมองค์การบริหารสํวนต าบลแหํงประเทศไทย 
แทนสมาคมองค์การบริหารสํวนต าบลแหํงประเทศ
ไทย 

กรรมการ 

1๖. นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
1๗. นางขวัญฤดี โชติชนาทววีงศ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๘.  รองศาสตราจารย์สุเทพ ศิลปานันทกุล ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๙. นางพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย  กรรมการ 

และเลขานุการ 
 
คณะกรรมการฯ ที่ไม่มาประชุม 
๑. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

 

 

๑.นางสาวปรียนิตย์ ใหมํเจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย 
๒. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย 
๓. นายชัยเลิศ กิ่งแก๎วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  

กรมอนามัย 
๔. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  

กรมอนามัย 
๕. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู๎อ านวยการกองประเมินผลกระทบตํอสุขภาพ กรมอนามัย 
๖. นางสาวอ าพร บุศรังษี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบตํอสุขภาพ 

กรมอนามัย 
๗. นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองประเมินผลกระทบตํอสุขภาพ         

กรมอนามัย 
๘. นางสาวพัชราวดี สุวรรณธาดา นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมช านาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ 
๙. นางสาวสุพิชฌาย์ เสรีกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๐. นางสาวลักขณา ธานี เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย 
๘. นายคมพิสิฐ พุฒิเผือก นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
๕. นายสุระศักดิ์ แก๎วเจริญ นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
๖. นางสาวเพ็ญนภา ทองอาจ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
๗. นางสาวนิภาพร ไหมนารี ผู๎ชํวยบริหารงานทั่วไป ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
๘. นางสาวอังคณา คงกัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า       

กรมอนามัย 
๙. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

๑. นางสาวพรรณวรท อุดมผล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
๒. นางสาวสุภาวดี จันทมุด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
๓. นางกรณิกา ดงแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
๔. นางสาวอริษา จันทร์ท า นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
๕. นางสาววิจิตรา สสีุวรรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
๖. นางนิยดา วิไลกิจวัฒน์ นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
๗. นายวิทยา โสแพทย์ นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

เริ่มประชุมเวลา ... 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

- ไมมํี  - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม   
 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 11๙-๕/256๒ วันที่ ๕ สิงหาคม 256๒  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที ่11๙-๕/256๒ วันที่ ๕ สิงหาคม  256๒  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1 สรุปผลความคืบหน้าการด าเนินงานเสนอร่างกฎหมายและค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได๎เสนอข๎อมูลตํอที่ประชุมวํา ตามแผนการเสนอรํางกฎหมายและค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด๎วยรํางอนุ
บัญญัติ จ านวน 10 ฉบับ และรํางค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข จ านวน 7 ฉบับ โดยรํางอนุบัญญัติได๎ด าเนินการ
เสร็จแล๎ว จ านวน 2 ฉบับ และรํางค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขได๎ด าเนินการเสร็จแล๎ว จ านวน 2 ฉบับ ดังนั้น
ในการประชุมครั้งที่แล๎ว คณะกรรมการสาธารณสุขจึงให๎มีการเรํงรัดการด าเนินงานนั้น 

ฝ่ายเลขานุการขอรายงานผลการด าเนินงานเพื่อทราบ ดังนี้ 
1) การเสนอรํางอนุบัญญัติได๎ด าเนินการแล๎วเสร็จเพ่ิมเติมอีก จ านวน 1 ฉบับ ยังคงเหลือ จ านวน 5 

ฉบับ ซึ่งในจ านวนนี้เป็นอนุบัญญัติที่จ าเป็นจะต๎องเรํงด าเนินการ เนื่องจากกฎกระทรวงซึ่งเป็นฐานอ านาจ ในการออกนั้นมี
ผลใช๎บังคับแล๎ว แตํมีจ านวน 2 ฉบับ ที่สามารถชะลอไว๎กํอน โดยอาจดูตามความเหมาะสมของสถานการณ์ก็ได๎  

2) การเสนอรํางค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขได๎ด าเนินการแล๎วเสร็จเพ่ิมเติมอีก จ านวน 1 
ฉบับ ยังคงเหลืออีก จ านวน 4 ฉบับ 

ความเห็นของที่ประชุม   
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  อนุบัญญัติ    
ที่ออกตามความแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม หากไมํทันและ
สอดคล๎องกับสถานการณ์ให๎เรํงด าเนินการ 
 หัวหน๎ากลุํมพัฒนากฎหมาย (นางสาวพรรณวรท อุดมผล) ให๎ข๎อมูลตํอที่ประชุมวํา  มีกฎหมาย
จ านวน ๕ ฉบับที่ต๎องเรํงด าเนินการ ประกอบไปด๎วย (รําง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ. .... (รําง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสถานประกอบกิจการที่ต๎องจัดให๎มีบํอดัก
ไขมันและก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดให๎มีบํอดักไขมันรวมทั้งมาตรฐานของบํอดักไขมัน พ.ศ. 
.... (รําง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดระยะหํางและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้องกันมิให๎
เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพของผู๎ปฏิบัติงานและผู๎อยูํอาศัยบริเวณ
ใกล๎เคียง จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. .... ซึ่ง (รําง)ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 3 ฉบับ อาศัยอ านาจตามความในกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน 141 ประเภทซึ่งต๎องอาศัยองค์ความรู๎ทางวิชาการที่ต๎องศึกษาวํา
กิจการประเภทใดจ าเป็นต๎องมีบํอดักไขมัน รวมถึงมาตรฐานในการก าหนดระยะหํางจึงเกิดความลําช๎า         

๔.(รําง) ... 



- ๕ - 
 
4.(รําง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จ พ.ศ. .... ๕.(รําง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของการจ าหนํายอาหาร พ.ศ. ....  อาศัย
อ านาจตามความในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหนํายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งหมด ๕ ฉบับ สํวน
อีก ๒ ฉบับ จ าเป็นต๎องอาศัยสถานการณ์ที่จ าเป็นเรํงดํวน เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงยังไมํออกประกาศ ได๎แกํ 
กฎกระทรวงวําด๎วยอัตราคําธรรมเนียมการให๎บริการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษและอันตรายตํอชุมชน
เนื่องจาก อยูํระหวํางที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํงรํางกฎกระทรวงฯ ให๎กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน 
เพ่ือเสนอ คณะรัฐมนตรีตํอไป และกฎกระทรวงดังกลําวจะมีผลใช๎บังคับ 180 วัน นับแตํวันถัดจากประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา ประกอบกับในคราวการประชุมของคณะอนุกรรมการยกรํางกฎกระทรวงฉบับนี้เห็นวํา 
มูลฝอยทั่วไป หรือ มูลฝอยติดเชื้อ การจัดเก็บคําธรรมเนียมยังเป็นปัญหาอยูํและยังต๎องการองค์ความรู๎         
ในการยกรํางเพ่ือสะท๎อนอัตราคําธรรมเนียมที่เป็นจริง สํวนอีกหนึ่งฉบับคือ (รําง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย พ.ศ. .... 
เนื่องจากกิจการดังกลําวต๎องมีมาตรการในการควบคุมก ากับกิจการหรือการด าเนินการที่จพควบคุมรายละเอียด
ด๎านวิชาการเป็นการเฉพาะ และจะน าเข๎าสูํการพิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุขในวันนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 3.2 ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได๎เสนอข๎อมูลตํอที่ประชุมวํา ด๎วยจากการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 119-
5/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีมติมอบให๎ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขด าเนินการ ดังนี้  

1) จัดท าหนังสือไปยังผู๎อ านวยการศูนย์อนามัย เพ่ือประสานชี้แจงรายละเอียดความส าคัญของกลไก
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขรํวมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยขอให๎จังหวัดที่ยังไมํจัดประชุมด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 กรณีศูนย์อนามัยด าเนินการชี้แจงรายละเอียดใน
เบื้องต๎นแล๎วส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยังไมํมีการจัดประชุม มอบให๎ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขสรุปข๎อมูลและ
จัดท าหนังสือแจ๎งประธานกรรมการสาธารณสุข เพ่ือใช๎กลไกการตรวจราชการก ากับติดตามการด าเนินการตํอไป  

2) จัดประชุม Conference ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือชี้แจงรายละเอียด และเน๎นย้ า
ความส าคัญของกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข โดยเชิญรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธานการประชุม  

ความเห็นของที่ประชุม   
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา ศูนย์อนามัย 

ทุกศูนย์ได๎ไปพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครบทุกจังหวัดหรือไมํ 
 ผู๎แทนศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ ) ให๎ข๎อมูลตํอที่ประชุมวํา 
จากที่ได๎รับรายงานยังไมํมีศูนย์อนามัยแจ๎งมาวําได๎เข๎าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  การแก๎ไข
ปัญหาในเรื่องนี้ต๎องใช๎ในทางบริหารและให๎ท าทีละขั้นตอน คือ อันดับแรกให๎ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยเข๎าไปพบ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือรับทราบปัญหาหรือข๎อติดขัดในการจัดประชุมและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เมื่อด าเนินการครบทุกจังหวัดแล๎วหากยังไมํด าเนินการจัดประชุมก็จะเป็น
หน๎าที่ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะเข๎าไปติดตาม ซึ่งคาดวําภายในวันที่ 30 กันยายนจะได๎ข๎อมูลวํา
จังหวัดใดที่ยังไมํได๎ด าเนินการ จากนั้นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะ VDO Conference ในชํวงเดือนตุลาคม
เพ่ือติดตามและสอบถามข๎อมูลประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

ผู๎แทน ... 
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 ผู๎แทนกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน (นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา 
จากการรายงานข๎อมูลสะท๎อนให๎เห็นวํามีการประชุมแตํมีการสํงรายงานการประชุมคํอนข๎างน๎อย ซึ่งท าให๎      
ไมํทราบวํามีปัญหาหรือมีการพูดประเด็นอะไรบ๎าง ซึ่งแนวทางของกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานคือจะท า
เป็นตัวชี้วัดของหัวหน๎าสํวนระดับจังหวัดเนื่องจากวําในระดับจังหวัดจะมีคณะอนุกรรมการด๎านความความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างานถ๎าเป็นไปได๎อาจจะก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นควรให๎ติดตามข๎อมูลการเข๎าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดของศูนย์อนามัย
โดยจัดท าข๎อมูลเสนอประธานคณะกรรมการสาธารณสุขและจัด VDO Conference โดยนายศุภกิจ ศิริลักษณ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ในชํวงเดือนตุลาคม 

3.3 (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคของประเทศไทย พ.ศ. .... 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได๎เสนอข๎อมูลตํอที่ประชุมวํา ด๎วยจากการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 119-
5/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีมติมอบให๎ฝ่ายเลขานุการจัดท าหนังสือขอหารือประเด็นบทบัญญัติการ
อาศัยอ านาจตามมาตรา 6 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และรายงานความก๎าวหน๎าในการประชุมครั้งตํอไป  
 กรมอนามัยได๎ท าหนังสือหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 15สิงหาคม 
2562 เพ่ือปรึกษาในประเด็นการอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติม ให๎อ านาจรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงมาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคของประเทศ
ไทยได๎หรือไม ํ 
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได๎ด าเนินการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) เมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2562 และได๎เชิญกรมอนามัยไปชี้แจงข๎อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณาปัญหาข๎อ
กฎหมายดังกลําว และได๎ท าหนังสือที่ นร 0912/182 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แจ๎งผลการพิจารณามายังกรมอนามัย 
รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได๎แจ๎งผลการพิจารณาไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบตาม
ระเบียบด๎วยแล๎ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง จึงเป็นกรณีที่ต๎องตีความโดย
เครํงครัด เนื่องจากมีโทษอาญา โดยสามารถแบํงได๎เป็น 2 กรณี ได๎แกํ 
 กรณีท่ี 1 การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุมหรือก ากับดูแลส าหรับกิจการหรือการด าเนินการในเรื่องตํางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้  
 กรณีที่ 2 การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (2) เพ่ือก าหนดมาตรฐานสภาวะความ
เป็นอยูํที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และวิธีการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมหรือก ากับดูแล 
หรือแก๎ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตํอสภาวะความเป็นอยูํที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
 กรณีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) จึงต๎องเป็นการก าหนดในเรื่อง ที่อยูํภายใต๎
ขอบเขตของบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได๎ก าหนดบทบัญญัติ เพ่ือควบคุมดูแลในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร เหตุร าคาญ การควบคุมการเลี้ยงหรือปลํอยสัตว์ 
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ ตลาด สถานที่จ าหนํายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการจ าหนํายสินค๎าใน
ที่หรือทางสาธารณะ  
 ดังนั้นการออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) จึงต๎องเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลําว ส าหรับการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคนั้น ไมํปรากฏบทบัญญัติใดใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ให๎อ านาจในการควบคุมดูแลในเรื่องนี้ กรณีจึงไมํอาจอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือออกกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคของประเทศไทยได๎ 

ในการนี้ ... 
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 ในการนี้กรมอนามัยได๎วิเคราะห์กรอบอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขตามข๎อเสนอ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร๎อยแล๎ว จึงมีข๎อเสนอในด าเนินการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภค ดังนี้ 
 1. ด าเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 2560  
 2. ประกาศกรมอนามัยที่อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหนํายอาหาร พ.ศ. 2561 

ความเห็นของที่ประชุม   
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคของประเทศไทย มีเจตนาเพ่ือให๎น้ าที่ประชาชนบริโภคได๎มาตรฐาน             
จากการตีความของกฤษฎีกาไมํสามารถออกเป็นกฎกระทรวงได๎ จึงมีความเห็นวํา ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข ควรปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านกฎหมายในคณะกรรมการสาธารณสุขวําทางออกเรื่องนี้จะมีแนว
ทางการด าเนินอยํางไรได๎บ๎าง  
 ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุมล ศรีสุขวัฒนา) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา 
การวินิจฉัยของกฤษฎีกาประเด็นเรื่องอ านาจในการออกกฎหมาย ถือเป็นข๎อยุติของการออกเป็นกฎกระทรวงที่
เป็นมาตรฐานกลาง อยํางไรก็ตามกฤษฎีกาก็ได๎ให๎ค าแนะน าวําการด าเนินการนําจะอยูํ ในกรอบของ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ครอบคลุมกิจการตํางๆทั้งในหมวด 3 หมวด7 และหมวด 9   
ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการได๎มีการตรวจสอบกฎกระทรวงที่ด าเนินการเกี่ยวข๎องกับเรื่องสถานที่จ าหนํายอาหารและ 
กิจการ ที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับน้ าบริโภคให๎มีการก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานได๎ 
โดยการออกเป็นประกาศงกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ งเป็นข๎อกฎหมายที่รองรับให๎สามารถด าเนินการได๎           
ซ่ึงก็สอดคล๎องกับแนวคิดของกฤษฎีกาวําในการด าเนินการก าหนดมาตรฐานใดๆ ที่เกี่ยวโยงกับเรื่อง           
ของสุขลักษณะ ต๎องอยูํภายใต๎กรอบของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงน ามาประยุกต์เข๎ากับ
กลุํมกิจการที่เหมาะสม อยํางไรก็ตามด๎วยบทบาทหน๎าที่ของกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ      
ที่เป็นหนํวยงานวิชาการในภาพรวมของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขหรือกรมอนามัย จึงมีบทบาทในการ
ก าหนดมาตรฐานทางวิชาการในภาพรวมของประเทศได๎แม๎จะไมํมีสภาพบังคับในทางกฎหมายก็จะเป็นแนว
ปฏิบัติให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องได๎พัฒนาให๎มาตรฐานน้ าบริโภคสอดคล๎องกับ WHO ในอนาคตกรมอนามัย
สามารถก าหนดได ๎โดยเป็นมาตรฐานทางวิชาการโดยอาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการก็ได๎ 
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  หากก าหนด
มาตรฐานทางวิชาการในภาพรวมของประเทศ กรมอนามัยก็จะด าเนินการรับรองคุณภาพน้ าบริโภค 
(Certificate) ให๎กับหนํวยงานที่มีความต๎องการ ส าหรับประเด็นข๎อเสนอให๎ออกเป็นประกาศกระทรวง หรือ 
ประกาศกรมอนามัย หมายความวํา จะมีความเฉพาะเจาะจง (specific) เชํน ร๎านอาหารที่ขายอาหารมีน้ าดื่ม
บริการ บางร๎านเป็นน้ าดื่มบรรจุขวด บางร๎านใสํแก๎ว ใสํกระป๋องดื่มกิน หากด าเนินการออกเป็นประกาศการ
ด าเนินการออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศกรมอนามัยจะสามารถเชื่อมโยงกับการ
ควบคุมดูแลและน าไปใช๎กับตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญได๎หรือไมํอยํางไร  
 ผู๎แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายพูลลาภ ฉันทรวิจิตรวงศ์) ให๎ความเห็นตํอที่
ประชุมวํา น้ าดื่มถ๎าผลิตและบรรจุขวดเป็นมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาดูแลแตํน้ าดื่ม
หยอดเหรียญส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะตรวจวําน้ าดื่มที่ออกมานั้นมีแรํธาตุหรือแบคทีเรียเจือ
ปนหรือไมํ สํวนความผิดที่เกิดขึ้นต๎องไปอาศัยข๎อบัญญัติท๎องถิ่นที่ออกโดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น      
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องออกเทศบัญญัติควบคุมวําใครจะมาตั้งตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญต๎องขออนุญาตเพ่ือ
จะได๎มีเจ๎าของชัดเจนแล๎วเอาผิดได๎  
 
   

ประธาน ... 
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 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  ต๎องให๎
คณะอนุกรรมการพิจารณาและวิเคราะห์วําหากด าเนินการออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขจะเป็น
อยํางไรหรือออกเป็นประกาศกรมอนามัยจะเป็นอยํางไรทางไหนนําจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เป็นไปตาม
กฎหมายและอยูํในขํายที่จะปฏิบัติได๎ เพ่ือเป็นการคุ๎มครองผู๎บริโภค เพราะฉะนั้นมาตรฐานที่ท ามายังสามารถ  
ใช๎ประโยชน์ได๎และมีข๎อเสนอวํากรมอนามัยจะรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภค (Certificate) ให๎กับ
หนํวยงานที่มีความต๎องการได๎หรือไมํ จึงมอบให๎คณะอนุกรรมการด๎านกฎหมายพิจารณาความเหมาะสม      
ตํอแนวทางท้ัง 2 แนวทาง ดังกลําว โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของแตํละแนวทางด๎วย 
 อธิบดีกรมอนามัย (นางพรรณพิมล วิปุลากร) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  เห็นควรเป็น
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรํางกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข
พิจารณา และน าเสนอแนวทางทั้ง 2 แนวทางวํามีความเหมาะสมหรือไมํอยํางไรในการประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขครั้งตํอไป 

มติที่ประชุม มอบให๎คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรํางกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวําด๎วย
การสาธารณสุขวิเคราะห์และจัดท าแนวทางในการด าเนินการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคทั้ง ๒ 
แนวทางวําแตํละแนวทางมีความเหมาะสมหรือไมํอยํางไร ได๎แกํ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่อาศัยอ านาจ
ตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกรมอนามัย      
ที่อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหนํายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  
 ไมํมี           

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

5.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง 
หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. .... 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได๎เสนอข๎อมูลตํอที่ประชุมวํา ด๎วยการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองรํางกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 27-2/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม ๒๕๖๑ มติที่ประชุม มอบให๎ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช๎
ควบคุมหรือก ากับดูแลการด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข 
ด าเนินการปรับรํางค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง 
หรือเจาะอวัยวะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย พ.ศ. .... เป็นกฎหมายระดับประกาศกระทรวงสาธารณสุข และน าเสนอ
ตํอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรํางกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขพิจารณาตํอไป  
  ในการนี้คณะอนุกรรมการยกรํางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพตาม
กฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ได๎ด าเนินการยกรํางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการ
ประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย พ.ศ. .... เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่
กํอหรืออาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพ เชํน การติดเชื้อ การแพ๎สีหรือสารเคมี เป็นต๎น ประกอบกับมูลฝอยที่เกิด
จากการประกอบกิจการ เชํน เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไมํได๎รับการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ        
อาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพและมีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อนออกสูํสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐาน           
การประกอบกิจการนี้ด๎วย  ซึ่งมีประเด็นยํอยส าคัญท่ีจะต๎องพิจารณาดังตํอไปนี้ 

1. ค านิยามสถานประกอบกิจการ การสักผิวหนัง การเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย ผู๎ด าเนิน
กิจการ และผู๎ปฏิบัติงาน 

2. หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย 

๓.บทบาท ... 
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3. บทบาทของราชการสํวนท๎องถิ่นในการด าเนินการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะ
สํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย 

ทั้งนี้ได๎ผํานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรํางกฎหมายระดับอนุบัญญัติและค าแนะน า
ของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 33-8/๒๕62 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 
๒๕62 เรียบร๎อยแล๎ว  

ความเห็นของที่ประชุม  

 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา สถานการณ์ 
ในปัจจุบันรํางประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลําวเป็นเครื่องมือเดียวที่จะใช๎บังคับกับผู๎ที่ประกอบกิจการ
สักผิวหนังหรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย ส าหรับ เกจิ อาจารย์ฯลฯ ที่สักผิวหนังหรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใด
ของรํางกายจะไมํครอบคลุมในประกาศฉบับนี้ ซึ่งการกระท าในลักษณะดังกลําวมีไมํมากเพราะโดยสํวนใหญํ      
จะไปสักตามร๎าน 
 ผู๎แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา รํางประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้จะควบคุมการลบรอยสักด๎วยหรือไมํ 
 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา การลบรอย
สักจะด าเนินการโดยแพทย์ซึ่งเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาธารณสุขจะไมํด าเนินการโดยผู๎สัก 
 ผู๎แทนปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันพร ศรีเลิศ) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา กรุงเทพมหานครได๎รับ
เรื่องร๎องเรียนและลงพ้ืนที่ตรวจรํวมกับส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย พบวํามีการสักโดยอาจารย์ที่มีลูก
ศิษย์ศรัทธาเป็นจ านวนมากโดยการใช๎เลือดจากปากสักไปบนศรีษะ เป็นการประกอบพิธีกรรมในอาคารพักอาศัย
ไมํได๎ท าเป็นการค๎าลักษณะเชํนจะได๎รับการคุ๎มครองจากประกาศฉบับนี้ด๎วยหรือไมํ 
 ผู๎แทนศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (นายสุระศักดิ์ แก๎วเจริญ) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา 
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม หากเป็น
สถานประกอบกิจการที่มีการแสวงหารายได๎จะเข๎าขํายกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ ส าหรับในเรื่องของการ
บริจาค กฤษฎีกาตีความวํา ไมํจ าเป็นต๎องเป็นการค๎าเพราะพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติม รัฐมตรีมีอ านาจออกประกาศตามมาตรา 31 และผู๎ใดจะประกอบกิจการเป็นการค๎าต๎องขออนุญาต
ตามมาตรา ๓๓ ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องเป็นการค๎าองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก็สามารถควบคุมกิจการได๎ โดยมีอ านาจ
ควบคุมตามมาตรา 32 แตํต๎องเขียนในข๎อบัญญัติท๎องถิ่นให๎ชัดเจนวําถ๎าไมํใชํลักษณะการค๎าจะควบคุมสุขลักษณะ
อยํางไร  
 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา ขณะนี้รําง
ประกาศฉบับนี้ยังมีชํองวํางพอสมควร ส าหรับผู๎ที่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการค๎าก็ต๎องปฏิบัติตามรําง
ประกาศฉบับนี้ และถ๎าในอนาคตพบวํามีผู๎ด าเนินกิจการในลักษณะกระเป๋าหิ้วเยอะขึ้น หรือท าในลักษณะของการ
บริจาค กอ็าจจะน ามาคิดมาตรการตํอไปวําจะท าอยํางไร 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการฯด าเนินการตามข้ันตอนตํอไป 

5.2 (ร่าง) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
จากฝุ่นละออง พ.ศ. .... 

ด๎วยคณะอนุกรรมการรํางกฎหมายและค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับความร๎อน ภัย
แล๎ง และหมอกควันตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขได๎ด าเนินการยกรํางค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 
เรื่อง การควบคุมป้องกันผลกระทบตํอสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. .... เนื่องจากปัญหาจากฝุ่นละอองเป็นปัญหาเรํงดํวน
ที่มีแนวโน๎มความรุนแรงเพ่ิมขึ้น และอาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนในวงกว๎าง สาเหตุสํวนหนึ่งมาจากการเผา
ในที่โลํง การจราจร และกระบวนการผลิตจากสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการ

เจ็บป่วย ... 
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เจ็บป่วยและเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมเสี่ยงทั้งเด็ก ผู๎สูงอายุ และผู๎มีโรคประจ าตัว เพ่ือป้องกันควบคุมดูแล      
มิให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละออง และสร๎างสภาวะความเป็นอยูํที่เหมาะสมของประชาชน 
ซึ่งมีประเด็นยํอยส าคัญที่จะต๎องพิจารณาดังตํอไปนี้ 

1. ค านิยามฝุ่นละออง 
2. แนวทางการควบคุมฝุ่นละอองจากแหลํงก าเนิดประเภทการประกอบกิจการ 
3. แนวทางการควบคุมเหตุร าคาญและพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญจากฝุ่นละออง 
4. แนวทางการป้องกันผลกระทบตํอสุขภาพจากฝุ่นละอองของราชการสํวนท๎องถิ่น 

ทั้งนี้ได๎ผํานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรํางกฎหมายระดับอนุบัญญัติและค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 34-9/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 
๒๕62 เรียบร๎อยแล๎ว 

ความเห็นของที่ประชุม   
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา ค าแนะน านี้
จะเปน็แนวทางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไปออกเป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมป้องกันผลกระทบตํอสุขภาพ
จากฝุ่นละออง และเมื่อเข๎าสูํฤดูหนาวปัญหาเรื่องฝุ่นละอองจะเพ่ิมขึ้นและสิ่งที่ท๎าทายคือการจัดการต๎องดีขึ้น
กวําปีที่ผํานมา 
 ผู๎แทนเลขาธิการส านักงานนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (นางเสาวภา   
หิญชีระนันท)์ ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา ควรค านึงถึงผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองจากทําเทียบเรือด๎วย เนื่องจาก
เป็นกิจการที่ส าคัญ 
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา ให๎ฝ่าย
เลขานุการฯ ไปเพ่ิมถ๎อยค าให๎ครอบคลุมและสมบูรณ์ตามข๎อเสนอ 
 ผู๎แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา         
ในการจัดท ารํางค าแนะน าฉบับนี้ มีผู๎แทนซึ่งเป็นนักวิชาการของกรมควบคุมมลพิษเข๎ารํวมด๎วย การแก๎ไขมี
ประเด็นหน๎า 61 มีข๎อสังเกตตามข๎อ 2.1.๑ การที่จะให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นออกข๎อบัญญัติท๎องถิ่น กรณีที่ไมํใชํ
สถานประกอบกิจการ ยกตัวอยําง เชํน การเผาในที่โลํงจะด าเนินการอยํางไร อีกกรณีหนึ่งคือ หน๎า 62 ข๎อ 3.3.1 
ข๎อ 3 (2) ข๎อแนะน านี้เวลาก าหนดจะหมายถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งการก าหนดมาตรฐานจะมีหลายระดับขึ้นอยูํ
กับขนาดของฝุ่นละออง เมื่อน าไปปฏิบัติองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะน ามาตรฐานไหนไปใช๎ระหวําง มาตรฐาน
ของฝุ่น PM 2.5 หรือ PM 10 จึงต๎องมีค าอธิบายในการน าไปใช๎ในทางทางปฏิบัติ และส าหรับข๎อมูลในการ
น าเสนอ (power point) ควรเป็นข๎อมูลที่ถูกต๎องและทันสมัย 
 ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (รองศาสตราจารย์สุเทพ ศิลปานันทกุล) ให๎ความเห็นตํอ
ที่ประชุมวํา เนื่องจากชื่อค าแนะน านี้ เป็นเรื่องการควบคุมป้องกัน ดังนั้นในหน๎าแรกบรรทัดที่ 8 ข๎อความ “เพ่ือ
ป้องกันควบคุม” อยากจะให๎สอดคล๎องกับชื่อเพราะฉะนั้นจึงเห็นสมควรแก๎ไขเป็น “เพ่ือควบคุมป้องกันดูแล”  
เชํนเดียวกับ บรรทัดสุดท๎ายของหน๎านี้ข๎อความ “ให๎ราชการสํวนถิ่น ป้องกัน ควบคุม ดูแล” ควรปรับแก๎เป็น “ให๎
ราชการสํวนถิ่น ควบคุม ป้องกัน ดูแล” 
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา หากพิจารณา
ตามหลักวิชาการ ป้องกันจะมากํอนควบคุม หากมีการป้องกันดีก็จะไมํเกิดเหตุหากเกิดเหตุแล๎วก็จะมาควบคุม
ไมํให๎แพรํขยายซึ่งถ๎าล าดับของกิจกรรมจริงๆ คือ ป้องกัน ควบคุม ดังนั้น จึงให๎พิจารณาตามความเหมาะสม 
 ผู๎แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุม
วํา ในหน๎า 62 ข๎อ 2.3 บรรทัดที่สองเขียนวําหากพบวําไมํด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด ค าวํามาตรการที่
ก าหนดในที่นี้ หมายถึง เอกสารแนบ 2 ข๎อ 2.1 ใชํหรือไมํและปลํอยฝุ่นละอองออกสูํบรรยากาศ หมายความวํา 
กรณีที่มีการท าตามมาตรการที่ก าหนด ซึ่งหนึ่งในนั้นจะพูดถึงมาตรฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการควบคุม    

ฝุ่นละออง ... 
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ฝุ่นละอองตามสถานประกอบการกิจการโดยเฉพาะในสํวนของข๎อ 2.3 จะเป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรม 
เพราะฉะนั้นถ๎ามีการปลํอยฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งไมํเกี่ยวกับการปลํอยฝุ่นละอองออกสูํบรรยากาศ 
หากเขียนแบบนี้อาจจะเข๎าใจผิดพลาดได๎ และอีกสํวนหนึ่งคือ ในสํวนของเอกสารแนบ 1 หน๎า 65 ข๎อ 2 ข๎อ 2.2 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในที่นี้ จะหมายรวมถึงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีการแก๎ไข
เพ่ิมเติมในสํวนของนิยามค าวํา โรงงาน วํามีการใช๎เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแตํห๎าสิบแรงม๎าหรือก าลังเทียบเทํา
ตั้งแตํห๎าสิบแรงม๎าขึ้นไปหรือใช๎คนงานตั้งแตํห๎าสิบคนขึ้นไป ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงจะเกี่ยวกับเรื่องแรงม๎าเครื่องจักร สํวนใหญํประเภทโรงงานตามเอกสารแนบ ๑ จะคํอนข๎างตรงกับ
ประเภทการประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ แตํจะมีกังวลในข๎อ 2.2 (3) โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีซึ่งเป็นกิจการคํอนข๎างกว๎างและครอบคลุมหลายประเภท ฉะนั้นกํอนที่
ราชการสํวนท๎องถิ่นจะน าไปออกข๎อบัญญัติควรหารือกํอนวํากิจการดังกลําวเป็นการประกอบกิจการโรงงานล าดับ
ที่เทําไหรํ    
 ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุมล ศรีสุขวัฒนา) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา   
รํางค าแนะน านี้เป็นรํางค าแนะน าภายใต๎กรอบของคณะกรรมการสาธารณสุข ซ่ึงจะดูปัญหาที่เกิดจากฝุ่นละอองใน
ทุกมิติ มิติแรกจะเป็นมิติจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ เมื่อด าเนินการตามมาตรา 32 
ราชการสํวนท๎องถิ่นออกข๎อบัญญัติท๎องถิ่นตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ซึ่งจะควบคุมเฉพาะกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพไมํครอบคลุมกิจการที่เป็นโรงงาน ดังนั้นข๎อความของข๎อ 2.3 จึงหมายความวํา กรณีที่กิจการ
เหลํานั้นไมํด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดราชการสํวนท๎องถิ่นก็ด าเนินการตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข 
และกิจการนั้นยังคงยังฝ่าฝืนมาตรการที่ก าหนดก็ด าเนินการตามกฎหมายนั้น เมื่อพิจารณากิจการที่เกี่ยวข๎องกับ
โรงงานมี ข๎อ 3.๒ และ 3.๓ ที่เกี่ยวโยงกับกฎหมายอ่ืนซึ่งแนะน าให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นประสานงานกับหนํวยงาน
ของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง สํวนบัญชีที่เป็นรายชื่อเอกสารแนบ 1 เป็นค าแนะน า ที่เกิดจากการประมวลของฝ่าย
วิชาการวํากิจการใดบ๎างที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อกิจการที่มีโอกาสท าให๎เกิดฝุ่น เมื่อราชการสํวนท๎องถิ่นต๎องการน า
กิจการเหลํานั้นมาควบคุมในพ้ืนที่ก็ออกเป็นข๎อบัญญัติท๎องถิ่น ในท านองเดียวกันของกิจการโรงงานที่ปรากฎใน
เอกสารแนบ ๑ ราชการสํวนท๎องถิ่นไมํมีอ านาจตามกฎหมาย หากมีปัญหาต๎องประสานกับทางอุตสาหกรรม ซึ่งไมํ
มีประเด็นที่ขัดแย๎งกัน 
 ผู๎แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุม
ไมํมีประเด็นที่ขัดแย๎งในรํางค าแนะน านี้ แตํด๎วยสิ่งที่เขียนไว๎ในรํางค าแนะน าอาจจะเกิดความเข๎าใจที่ไมํตรงกัน 
เพราะในข๎อ 2.3 ของรํางค าแนะน าจะเป็นเรื่องของกฎหมายโรงงาน ซึ่งหากกิจการไมํด าเนินการตามมาตรการที่
ก าหนด ซึ่งต๎องท าความเข๎าใจให๎ตรงกันกํอนวํา มาตรการที่ก าหนดหมายถึงมาตรการที่ก าหนดไว๎ในเอกสารแนบ 2 
ใชํหรือไม ํ
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา หากข๎อความที่
เขียนไว๎ในรํางค าแนะน านี้จะท าให๎เกิดความเข๎าใจที่ไมํตรงกัน เมื่อน าไปใช๎ก็สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได๎
 ผู๎แทนกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน (นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  
ในสํวนของสถานประกอบการมีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งดูแลสภาพการท างานให๎เกิดความปลอดภัย 
ส าหรับคนที่ท างานและคนที่อยูํรอบๆข๎าง คือ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อม
ในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งจะมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการใช๎สารเคมีอันตรายซึ่งมีโอกาสที่ปลํอยออกมาโดย
กฎหมายก าหนดให๎นายจ๎างนั้น จัดสถานประกอบการให๎ถูกสุขลักษณะซึ่งจะท าให๎ลูกจ๎างท างานในพ้ืนที่ที่ถูก
สุขลักษณะ สะอาด  
 ผู๎แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายพูลลาภ ฉันทรวิจิตรวงศ์) ให๎ความเห็นตํอที่
ประชุมวํา ควรจะมีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบซึ่งจะมีผลในทางปฎิบัติเป็นอยํางมาก และ
ราชการสํวนท๎องถิ่นจะได๎ด าเนินการได๎อยํางรวดเร็วเพ่ือจะได๎มีการก ากับติดตามมากขึ้น 

ผู๎แทน ... 
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 ผู๎แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค (นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา เพ่ือให๎
ค าแนะน านี้หรือการด าเนินการในระยะยาว มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเสริมในข๎อ 2.3 ในกรณีถ๎าเข๎าขําย
กฎหมายอ่ืนจะต๎องให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประสานความรํวมมือกับเจ๎าพนักงานตามกฎหมายอ่ืนๆ เนื่องจากตอนนี้
กระทรวงสาธารณสุข มีพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล๎อม  พ.ศ.๒๕๖๒  
ซึ่งจะมาเติมเต็มในสํวนของคนที่อยูํรอบบริเวณสถานประกอบกิจการ ถ๎ากรณีมีสถานการณ์หรือความรุนแรง
เห็นสมควร ที่จะต๎องให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นโรคจากสิ่งแวดล๎อม สิ่งที่จะตามมา     
คือ ประชาชนที่อยูํรอบบริเวณนั้น จะได๎รับการเฝ้าระวังทางสุขภาพ และถ๎าในกรณีที่ไปพบประชาชนที่เข๎าขํายวํา
เป็นโรคต๎องรีบแจ๎งพนักงานเจ๎าหน๎าที่ เพ่ือไปสอบสวนโรค ประชาชนทํานนั้นจะได๎รับการตรวจวินิจฉัยโรค
ทันนทํวงทีหรือรักษาพยาบาล หรือ ได๎รับการฟ้ืนฟูสุขภาพ อีกมารตรการหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้ คือ ถ๎า
สถานการณ์รุนแรงจนกระทบตํอสุขภาพอนามัยหรือชีวิตของประชาชน ก็สามารถประกาศเขตพ้ืนที่เพ่ือเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคเป็นการเฉพาะและใช๎มาตรการที่เหมาะสม จึง อยากให๎เพ่ิม กฎหมายฉบับดังกลําวในการ   
เสริมการท างานควบคูํไปกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม เห็นชอบและให๎น าข๎อสังเกตุของคณะกรรมการไปทบทวนและปรับปรุงให๎เกิดความเหมาะสม 

5.3 (ร่าง) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จาก
สัตว์ ประเภท ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม พ.ศ. .... 

ด๎วยคณะอนุกรรมการยกรํางค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ กลุํมที่ 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ได๎
ด าเนินการยกรํางค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จาก
สัตว์ ประเภท ปลาร๎า ปลาส๎ม ปลาจํอม พ.ศ. .... เพ่ือควบคุมดูแลมิให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพและสภาวะ         
ความเป็นอยูํที่เหมาะสมของประชาชน ซึ่งมีประเด็นยํอยส าคัญที่จะต๎องพิจารณาดังตํอไปนี้ 

1. ค านิยามสถานประกอบกิจการ ปลาร๎า ปลาส๎ม และปลาจํอม 
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะอาคาร 
3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช๎ และอุปกรณ์ในการผลิต 
4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต 
5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู๎ปฏิบัติงาน 
7. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

ทั้งนี้ได๎ผํานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรํางกฎหมายระดับอนุบัญญัติและค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 34-9/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 
๒๕62 เรียบร๎อยแล๎ว 

ความเห็นของที่ประชุม  

 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา             
การประกอบกิจการปลาร๎ามีทั่วประเทศ รํางค าแนะน าฉบับนี้จะเป็นการควบคุมและสร๎างมาตรฐาน               
ด๎านสุขลักษณะที่ดีตํอไป  
 ผู๎แทนกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน (นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จะมีสํวนที่
เกี่ยวข๎อง คือ เรื่องของระบบดับเพลิง ระบบของการดูแลสุขภาพห๎องพยาบาล แสงสวํางในการท างาน            
เรื่อง เออร์โกโนมิกส์ ไมํแนํใจวําทีมนักวิชาการที่เข๎าไปด าเนินการส ารวจการประกอบกิจการปลาร๎า มีเจ๎าหน๎าที่
ของกฎหมายวําด๎วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน เข๎าไปรํวมด๎วยหรือไมํ          

จึงขอ ... 
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จึงขอฝากเป็นข๎อสังเกตวําถ๎าเข๎าไปส ารวจหรือตรวจสอบควรจะมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยในการ
ท างานเข๎าไปรํวมด๎วยก็จะเป็นประโยชน์ 
 ผู๎แทนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย (นายมานะ บุญยะโภคา)  ให๎ความเห็นตํอ
ที่ประชุมวํา ควรจะมีแนวทางการรํางข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในแตํละเรื่อง (dummy) และเรื่องนี้ควรชี้แจงให๎เห็น 
แนวทางและประโยชน์ของการด าเนินการ เพ่ือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะได๎ไปชี้แจงให๎ผู๎ประกอบการและ
ประชาชนทราบ  

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการ ฯ ด าเนินการตามขั้นตอนตํอไป 

5.4 ประเด็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ด๎วยส าน ักอนามัย  กร ุง เทพมหานครและกระทรวงพาณิชย์ได ๎ท าหนังส ือหาร ือมาย ัง

คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ในประเด็นที่ 1 การโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร และประเด็นที่ 2 การ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ กลุํมกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ประเภทรถเกี่ยวนวดข๎าวที่มีลักษณะการ
ประกอบกิจการข๎ามเขต รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาในการบังคับใช๎กฎหมายเกี่ยวกับการโอน
ใบอนุญาต ในกรณีผู๎ที่ประสงค์จะรับชํวงในการด าเนินกิจการ หรือกรณีบิดา มารดา ซึ่งเป็นเจ๎าของกิจการเสียชีวิต
และทายาทมารับชํวงกิจการตํอ ต๎องยื่นค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการเชํนเดียวกับผู๎มายื่นขอรับใบอนุญาต
รายใหมํ ซึ่งท าให๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข เชํน กฎหมายวําด๎วย
อาคาร กฎหมายวําด๎วยผังเมือง จะมีผลบังคับใช๎กับการประกอบกิจการดังกลําว โดยจะสํงผลกระทบตํอผู๎ประกอบกิจการ 
อาจท าให๎ไมํสามารถประกอบกิจการได๎ ในขณะที่กฎหมายวําด๎วยโรงงาน กฎหมายวําด๎วยโรงแรม และกฎหมายวําด๎วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง ก าหนดให๎สามารถโอนใบอนุญาตได๎ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร จึงได๎ท าหนังสือ ที่ กท 0704/282 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 มายังกรมอนามัย 

กรมอนามัย โดยศูนย์บริหารกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ได๎เสนอตํอคณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมได๎มีมติ ดังนี้ กรณีการ
โอนการด าเนินกิจการตามมาตรา 19 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 38 และมาตรา 41 พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไมํได๎บัญญัติการโอนการด าเนินกิจการให๎กับบุคคลอ่ืนไว๎แตํอยํางใด เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
จึงไมํมีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตให๎โอนกิจการ ดังนั้น หากผู๎ประกอบกิจการมีความประสงค์ที่จะโอนการด าเนิน
กิจการให๎กบับุคคลอ่ืนใด ผู๎ประกอบกิจการ ที่ประสงค์จะโอนกิจการต๎องแจ๎งเลิกกิจการกับเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นเสียกํอน หรือรอ
จนกวําใบอนุญาตจะสิ้นอายุ หลังจากนั้นผู๎ที่ประสงค์จะรับชํวงในการด าเนินกิจการตํอจึงจะสามารถมายื่นค าขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ กับเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นได๎ โดยทางราชการสํวนท๎องถิ่นจะต๎องพิจารณาออกใบอนุญาตเชํนเดียวกับผู๎มายื่นขอรับ
ใบอนุญาตรายใหม ํ

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได๎ท าบันทึกการตอบข๎อหารือไปยังส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2561  

ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได๎น าประเด็นการแก๎ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กรณีการโอนการด าเนินกิจการตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขเสนอตํอคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได๎มีมติ มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมปัญหาในการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข และหารือตํอคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
กฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขตํอไป  

ส านักอนามัย ... 
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ส านักอนามัย กรุงเทพมหานครได๎ท าหนังสือหารือและให๎ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการโอนกิจการ
ตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขมายังกรมอนามัย  

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการ
สาธารณสุขได๎พิจาณาในประเด็นดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว จึงเห็นควรให๎มีการแก๎ไขปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยการ
สาธารณสุขในกรณีการก าหนดวิธีการโอนใบอนุญาต เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดไว๎ และจัดท า
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการออกใบอนุญาตรายใหมํ ส าหรับกรณีผู๎ประสงค์จะ
ด าเนินกิจการตํอจากผู๎รับใบอนุญาตเดิม จึงได๎ขอให๎น าเสนอประเด็นดังกลําว เสนอตํอคณะกรรมการสาธารณสุข เพ่ือ
พิจารณาเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตํอไป 

ประเด็นที่ 2 ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวประสบปัญหาการด าเนินการข้ามเขต โดยต๎องขอรับใบอนุญาต
และเสียคําธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพกับทุกพ้ืนที่ ท าให๎กระทบตํอการประกอบกิจการ 
กระทรวงพาณิชย์จึงได๎ท าหนังสือ ที่ พณ 0404/5567 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึงรัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการรถเกี่ยวข๎าวที่เป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ 

กรมอนามัย โดยศูนย์บริหารกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขได๎เสนอตํอคณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได๎มีมติ เห็นควร
ให๎มีการแก๎ไขปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขในประเด็นการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรถเกี่ยวข๎าวที่มีลักษณะข๎าม
เขตพ้ืนที่รวมถึงกิจการที่มีลักษณะเคลื่อนที่ เนื่องจากมีปัญหา ในการควบคุม ก ากับ ดูแล และผู๎ประกอบกิจการต๎อง
ขอรับใบอนุญาตหลายใบ 

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการจึงมีข๎อเสนอให๎คณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณาในประเด็นดังนี้  
1. แก๎ไขปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ได๎แกํ ก าหนดวิธีการโอนใบอนุญาต เพ่ือให๎

สอดคล๎องกับกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดไว๎ และการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรถเกี่ยวข๎าวที่มีลักษณะข๎ามเขตพ้ืนที่รวมถึง
กิจการที่มีลักษณะเคลื่อนที่ให๎สามารถขอรับใบอนุญาตใบเดียวได๎ 

2. จัดท าค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการออกใบอนุญาตรายใหมํ ส าหรับ
กรณีผู๎ประสงค์จะด าเนินกิจการตํอจากผู๎รับใบอนุญาตเดิม 

ความเห็นของที่ประชุม  

 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา ประเด็นที่ 
1 กฎหมายไมํได๎ให๎อ านาจในการโอนกิจการ เชํน ผู๎ประกอบการเสียชีวิตแล๎วจะยกให๎ลูกไมํมีอ านาจตรงนั้น ซึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานครมีหลายกจิการที่เข๎าขําย กรณีเชํนนี้ควรหาทางออกรํวมกัน 
 ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุมล ศรีสุขวัฒนา) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา   
การประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม จะมีเงื่อนไขอยูํ 2 
ประการคือ 1 เงื่อนไขของการประกอบกิจการที่มีสถานที่ มีเครื่องมือ มีองค์ประกอบ มีสุขลักษณะที่ต๎อง
ด าเนินการ อีกสํวนหนึงคือตัวคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งโดยปกติแล๎วกฎหมายไมํได๎ก าหนดไว๎เป็นการเฉพาะ 
ประเด็นที่เป็นข๎อขัดข๎องคือผู๎ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ๎วน มีกิจการสถานที่เป็นไปตามสุขลักษณะที่ก าหนด
และได๎รับใบอนุญาตตํอมาเสียชีวิตแล๎วกิจการนี้จะเป็นของใครซึ่งตามหลักจะเป็นมรดกและตกทอดไปยังทายาท
สํวนกฎหมายสาธารณสุข ถือคุณสมบัติของผู๎อนุญาตเป็นส าคัญและมิได๎ก าหนดให๎เรื่องใบอนุญาตสามารถโอนได๎
เหมือนหนังสือรับรองการแจ๎งซึ่งมีก าหนดไว๎ หากประสงค์จะโอนให๎ไปแจ๎งเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกํอน เนื่องจาก
หนังสือรับรองการแจ๎ง เน๎นเรื่องการควบคุม ก ากับ ดูแลสถานที่จ าหนํายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารที่มีขนาด
ไมํเกิน 200 ตารางเมตร จึงให๎สิทธิผู๎เป็นเจ๎าของโอนได๎แตํต๎องแจ๎งเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น แตํในเรื่องการอนุญาต 
หากโอนกิจการจะติดกฎหมายวําด๎วยผังเมืองหรือไมํ โดยสภาพของกฎหมายผังเมืองเจตนารมณ์ เพ่ือการจัดระบบ

ให๎เกิด ... 
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ให๎เกิดความเรียบร๎อย ฉะนั้นกิจการที่อยูํกํอนที่กฎหมายจะมีผลใช๎บังคับจึงได๎รับการยกเว๎นกรณีที่ผู๎ประกอบการ
ไมํประสงค์จะเลิกกิจการแตํเสียชีวิตจะตกเป็นของทายาท แตํกฎหมายสาธารณสุขเรื่องการอนุญาตมองคุณสมบัติ
ผู๎ขอรับใบอนุญาตและถ๎าการประกอบกิจการนั้น คุณสมบัติของผู๎ประกอบการต๎องผํานการอบรม ปรากฏ
ผู๎เสียชีวิตผํานการอบรมแล๎วแตํทายาทยังไมํผํานการอบรม ตรงนี้จะกลายเป็นเงื่อนไขที่เป็นข๎อจ ากัด แตํเป็น
ข๎อจ ากัดที่แก๎ไขได๎ โดยรีบไปด าเนินการอบรมก็จะมีคุณสมบัติครบถ๎วน หลักคือ ต๎องแก๎ไขในตัวพระราชบัญญัติ
เพ่ือความชัดเจน อยํางไรก็ตามองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามมาตรา 
54 เฉพาะสถานประกอบกิจการเดิมและเป็นเรื่องของการมอบให๎แกํทายาทเทํานั้นแตํหากเป็นการโอนให๎บุคคล
อ่ืน เชํน นาย ก. เป็นเจ๎าของและตํอมานาย ข. มาขอซื้อกิจการ เชํนนี้ไมํสามารถท าได๎และในทุกกรณีควรให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ตรวจสอบในเรื่องคุณสมบัติของบุคคลในการประกอบกิจการ 
 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา เนื่องจาก
กรณีนี้ กรุงเทพมหานครเป็นผู๎สะท๎อนปัญหานี้ขึ้นมา ดังนั้นคณะอนุกรรมการจึงควรไปจัดท าข๎อมูลและออกแบบ
(Scenario) วําควรเป็นแบบไหน ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไมํมีข๎อเท็จจริงหรือแนวทางจึงควรน าไปพิจารณาหารือกํอนซึ่ง
อาจมีผู๎แทนจากกรุงเทพมหานครผู๎แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองและผู๎แทนจากกรมโรงงานรํวมกัน
ก าหนดแนวทางดังกลําว 
 ผู๎แทนปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันพร ศรี เลิศ) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํ า  ส าหรับ
กรุงเทพมหานครในประเด็นของกฎหมายผังเมืองอาจจะไมํใชํประเด็นหลัก แตํประเด็นที่มีปัญหา คือ ในเรื่องของ
อาคาร ซ่ึงหากต๎องมีการพูดคุยกันอาจต๎องเชิญหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องของอาคารมาด๎วยหรือไมํอยํางไร และ
ต๎องมีผู๎แทนจากกรมโรงงาน เพราะมีการถํายโอนภารกิจท าให๎มีโรงงานที่กรุงเทพมหานครต๎องดูแลเกือบ 5,000 
แหํง 
 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา เราจะ
ก าหนดขอบเขต (Confine) เฉพาะเรื่องกิจการเดิม โดยจะโอนให๎ได๎ฉพาะทายาทหรือโอนให๎คนอ่ืนได๎ก็ให๎อภิปราย 
กัน (Discuss) และหลักการ คือไมํต๎องมาขอใบอนุญาตใหมํซึ่งสามารถท าได๎หรือไมํ อยํางไร และส าหรับประเด็นที่ 
๒ ผู๎ประกอบการรถเกี่ยวนวดข๎าวประสบปัญหาการด าเนินการข๎ามเขต ควรประชุมปรึกษาหารือกํอน และใช๎ฐานอ านาจ
ตามกฎหมายมาตราใดผู๎ประกอบการสามารถตระเวนไปได๎ทุกที่โดยไมํต๎องขออนุญาตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในพ้ืนที่นั้นได๎หรือไมํ  

มติที่ประชุม เห็นควรให๎คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข   น า
ประเด็นทั้ง ๒ ประเด็น คือ เรื่องการโอนใบอนุญาต และ เรื่องผู๎ประกอบการรถเกี่ยวนวดข๎าวประสบปัญหาการด าเนินการข๎ามเขต 
ประชุมปรึกษาหารือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือจัดท าแนวทางและข๎อเสนอตํอคณะกรรมการสาธารณสุขตํอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 แผนการเสนอร่างกฎหมายและค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ด๎วยฝ่ายเลขานุการ ฯ ได๎จัดท าแผนการเสนอรํางกฎหมายและค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขตาม

กฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 ฉบับ โดยแบํงออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ สํวน
ที่ 1 แผนการเสนอรํางกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 ฉบับ ได๎แกํ (รําง) 
กฎกระทรวง จ านวน 2 ฉบับ และ (รําง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 5 ฉบับ และสํวนที่ 2 แผนการเสนอรําง
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑ ... 



- ๑๖ - 
 

ตารางที่ 1 แผนการเสนอร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ล าดับ กฎหมายระดับอนุบัญญัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 (รําง) กฎกระทรวงวําด๎วยอัตราคําธรรมเนียมการ
ให๎บริการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย     ที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....  

ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม ด าเนินการตํอเนื่องจาก
ปี 2560 เป็นการออก
กฎหมายใหมํ 

2 (รําง) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจ าหนํายสินค๎าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... 

ส านักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า 

ด าเนินการตํอเนื่องจาก
ปี 2562 เป็นการออก
กฎหมายใหมํ 

อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 จ านวน 3 ฉบับ 
มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : มีผลบังคับใชเ้มื่อวันที ่๔ สิงหาคม 25๖๐ 

3 (รําง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์   ที่
เป็นพาหะน าโรคในสถานประกอบกิจการ       ที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. .... 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม ด าเนินการตํอเนื่องจาก
ปี 2560 เป็นการออก
กฎหมายใหมํ 

4 (รําง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดสถานประกอบกิจการที่ต๎องจัดให๎มีบํอ
ดักไขมัน และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เ งื่ อน ไขการจั ด ให๎ มี บํ อดั ก ไขมั น  รวมทั้ ง
มาตรฐานของบํอดักไขมัน พ.ศ. .... 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม ด าเนินการตํอเนื่องจาก
ปี 2561 เป็นการออก
กฎหมายใหมํ 

5 (รําง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดระยะหําง และหลักเกณฑ์ในการควบคุมและ
ป้องกันมิให๎เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ
ห รื อ อ า จ เ ป็ น อั น ต ร า ย ตํ อ สุ ข ภ า พ ข อ ง
ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎อยูํอาศัยบริเวณใกล๎เคียง จาก
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
ประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. .... 

ด าเนินการตํอเนื่องจาก
ปี 2562 เป็นการออก
กฎหมายใหมํ 

กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหารพ.ศ. 2561 จ านวน 2 ฉบับ มีผลใช้บังคับ ๑๘๐ วันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : มีผลบังคับใชเ้ม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2561 

6 (รําง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
ควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จ พ.ศ. .... 

ส านักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า 

ด าเนินการตํอเนื่องจาก
ปี 2562 เป็นการออก
กฎหมายใหมํ 

7 (รําง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของการจ าหนําย
อาหาร พ.ศ. .... 

ด าเนินการตํอเนื่องจาก
ปี 2562 เป็นการออก
กฎหมายใหมํ 

 

 
ตารางท่ี ๒ ... 



- ๑๗ - 
 

ตารางที่ 2 แผนการเสนอร่างค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 (รําง) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ด๎านสุขลักาณะและมาตรการป้องกัน
อันตรายตํอสุขภาพส าหรับการประกอบกิจการผลิต 
สะสม แบํงบรรจุธูป พ.ศ. .... 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม ด าเนินการตํอเนื่องจาก
ปี 2562 

2 (รําง) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง 
การคั่ว สะสม หรือแบํงบรรจุกาแฟ พ.ศ. .... 

ส านักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า 

- 

3 (รําง) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง 
การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชํอ่ิม 
จากผัก ผลไม๎ หรือพืชอยํางอ่ืน พ.ศ. .... 

ส านักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า 

- 

 

ความเห็นของที่ประชุม  

 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา แผนการเสนอ
รํางกฎหมายและค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข สามารถด าเนินการปรับเพ่ิมได๎ในระหวํางปีงบประมาณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

๖.๒ แผนการด าเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       ฝ่ายเลขานุการฯ ได๎เสนอข๎อมูลตํอที่ประชุมวําด๎วยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได๎จัดท า
แผนการด าเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจังหวัดที่จัดประชุม ๕๘ 
จังหวัดยังไมํจัดประชุม ๑๘ จังหวัด และจังหวัดที่จัดประชุมสํงรายงานการประชุมแล๎ว ๒๔ จังหวัด ยังไมํสํง
รายงานการประชุม ๕๒ จังหวัด โดยประเด็นการขับเคลื่อนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ๕ อันดับแรก   
คือ ๑.ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น ๒. EHA ๓.สิ่งปฏิกูล ๔.เหตุร าคาญ/เรื่องร๎องเรียน ๕.ชี้แจงกฎหมายและอนุบัญญัติ  
ส าหรับผลการด าเนินการคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คือ มีการจัดประชุม ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นในการน าเสนอ คือ การแตํงตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร การเปรียบเทียบปรับ การแตํงตั้งคณะอนุกรรมการภายใต๎คณะกรรมการสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร การชี้แจงกฎหมายและอนุบัญญัติฉบับใหมํ  ส าหรับแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
เดือน หมายเหตุ 

สํวนกลาง กรมอนามัย - ศูนย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
1.การขับเคลื่อนในระดับ   

นโยบาย ... 



- ๑๘ - 
 

กิจกรรม เดือน หมายเหตุ 

นโยบาย 
1.1ประชุมเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
(โดย VDO Conference) ครั้ง
ที่ 1 

ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม 
ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 

- กลุํมเป้าหมาย  
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- จุดประสงค์ ครั้งที่ 1  
- ชี้แจงนโยบาย 
- จุดประสงค์ ครั้งที่ 2  
- ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
- สถานที่  
- สป.สธ. 

1.2หารือกับ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือ
ขับเคลื่อนกฎหมายวําด๎วยการ
สาธารณสุขผํานผู๎วําราชการ
จังหวัด 

เดือน ตุลาคม  

2.การพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ชํวยเลขานุการใน
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

  

2.1จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 

เดือน ตุลาคม กลุํมเป้าหมาย  
- ผู๎ชํวยเลขานุการคสจ./คสก. 

2.2ประชุมผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
(โดย VDO Conference) 

ครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 
ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 

กลุํมเป้าหมาย  
-ผู๎ชํวยเลขานุการคสจ./คสก. 
-ไมํได๎จัดประชุมเองแตํขอเพ่ิมวาระใน
การประชุมที่กองกฎหมายฯสป.สธ. 
เป็นผู๎จัด 
 สถานที ่สป.สธ. 

3.การพัฒนาศักยภาพนิติกร
ศูนย์อนามัย 

  

3.1จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
นิติกรและเจ๎าพนักงานตาม
กฎหมาย เรื่อง การเจรจาไกลํ
เกลี่ย 

เดือน ตุลาคม - กลุํมเป้าหมาย  
- นิติกร ศูนย์อนามัย 
 

3.2จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎การบังคับใช๎กฎหมาย 
(โดย VDO Conference) 

 กลุํมเป้าหมาย  
- นิติกร ศูนย์อนามัย 
- สถานที่ 
- กรมอนามัย 

๔.พัฒนา ... 
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กิจกรรม เดือน หมายเหตุ 

4.พัฒนาระบบฐานข๎อมูล
กฎหมายกรมอนามัย(Law 
Data Center) และทดลองใช๎ 

เดือนพฤศจิกายน–เดือนกันยายน  

5.การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

  

5.1ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

เดือน มกราคม  
เดือน มิถุนายน 

 

5.2จัดประชุมคณะอนุกรรม 
การบริหารและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วย
การสาธารณสุข 

เดือนพฤษจิกายน เดือนมกราคม 
เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม 
เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน 

 

5.3รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
(รอบครึ่งปีและหนึ่งปี) 

เดือนมีนาคม  
เดือนกันยายน 

รายงานแกํผู๎บริหารกรมอนามัย 

5.4รายงานผลการด าเนนิงาน
ของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  

เดือน ตุลาคม – เดือน กันยายน วาระประจ าในการประชุมคสธ. 

6.สํงเสริมความรอบรู๎ด๎าน
กฎหมายวําด๎วยการ
สาธารณสุข  

เดือนพฤศจิกายน เดือนมกราคม 
เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม 
เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน 

 

7.พัฒนาและขับเคลื่อน
หลักสูตรและพัฒนากลไกการ
รับรองหนํวยจัดอบรมหลักสูตร 

เดือนตุลาคม เดือนมกราคม 
เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม 

 

8.พัฒนาสื่อคูํมือและแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วย
การสาธารณสุข 

เดือนพฤศจิกายน  
เดือนกุมภาพันธ์ 
เดือนพฤษภาคม  
เดือนสิงหาคม 

 

ศูนย์อนามัย   

๑.สนับสนุน ... 
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กิจกรรม เดือน หมายเหตุ 

1.สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานจังหวัดจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงและการบังคับใช๎
กฎหมายวําด๎วยการ
สาธารณสุขโดยกลไกในระดับ
จังหวัด(คสจ./คสก.)และระดับ
อ าเภอ(คณะอนุกรรมการ/
พชอ.) เชํน  
-การเข๎ารํวมประชุม
คณะกรรมการ 
สาธารณสุขจังหวัด(คสจ.)หรือ
คณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (คสก.) 
 -พัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่
สสจ.สสอ.ให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจการใช๎กฎหมายวําด๎วย
การสาธารณสุข 
-สร๎างการมีสํวนรํวมของเจ๎า
พนักงาน 
สาธารณสุขและนติิกรในการ
จัดการเหตุร าคาญให๎ถูกต๎อง
ตามกฎหมาย 

 รายละเอียดกิจกรรมอาจแตกตํางกัน
ไปในแตํละศูนย์อนามัย 

2.สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามกฎหมายวําด๎วยการ
สาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน  
-ประสานงานตรวจสอบข๎อ
เท็จจริ ข๎อร๎องเรียน  
-การตรวจสอบข๎อเท็จจริงตาม
อุทธรณ์  
-ชี้แจ๎งการตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง 
-พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ
บังคับใช๎กฎหมายวําด๎วยการ
สาธารณสุข 
-ติดตามประเมินผลการบังคับ
ใช๎กฎหมายวําด๎วยการ

 รายละเอียดกิจกรรมอาจแตกตํางกัน
ไปในแตํละศูนย์อนามัย 

สาธารณสุข ... 
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กิจกรรม เดือน หมายเหตุ 

สาธารณสุข 
3.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนและติดตามก ากับ
การปฏิบัติตามกฎหมายวํา
ด๎วยการสาธารณสุข 

 รายละเอียดกิจกรรมอาจแตกตํางกัน
ไปในแตํละศูนย์อนามัย 

 
ความเห็นที่ประชุม   
 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา ภาพที่อยาก
เห็น คือ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มีศักยภาพที่จะ
จัดการเรื่องภายในพ้ืนที่  ซึ่งตรงนี้ต๎องวางเป้าหมายให๎เห็นตรงกันกํอน เนื่องจากในหลายๆเรื่องต๎องให๎
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด าเนินการ (implementer) 
เนื่องจากเป็นกลไกในระดับพ้ืนที่และการจัดประชุมเป็นตัวชี้วัดอยํางหนึ่งวํา ถ๎าไมํจัดประชุมแล๎วจะด าเนินการ
ขับเคลื่อนงานอยํางไรและปีหน๎าเราจะสนับสนุนงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครอยํางไร และจะมีเวทีน าเสนอ good practice หรือ best practice โดยมีเรื่อง
อะไรบ๎างที่ใช๎กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่ สิ่งเหลํานี้ต๎องวิเคราะห์เป็นข๎อมูลใน
การก าหนดแผน 
 ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์) ให๎ความเห็นตํอที่
ประชุมวํา ผู๎น าเสนอให๎ข๎อมูลวํา การด าเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดผู๎บริหารไมํให๎ความส าคัญ 
เมื่อมาพิจารณาในตารางแผนงานข๎อ 1.1 การประชุมเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (โดย VDO Conference) วางแผนไว๎ประชุมเพียงแคํสองครั้ง คือ
เดือนตุลาคมและเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเหมือนที่ผํานมาที่กิจกรรมในแผนสํวนใหญํจะมากระจุกตัวในชํวงท๎าย
ของปงีบประมาณ ซึ่งนําจะเพ่ิมความถ่ีในการประชุมและควรมีการน าเสนอให๎เห็นวํา good practice คืออะไร 
 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา การประชุม
เลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (โดย VDO 
Conference) อาจจะมีขึ้นกํอนเดือน มิถุนายน อีกสักครั้งเพ่ือที่จะติดตามและการประชุมจะเป็นการติดตาม
ข๎อมูลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและหากจ าเป็นจะขอให๎รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแล
เป็นประธานในการประชุม 
 ผู๎แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายพูลลาภ ฉันทรวิจิตรวงศ์) ให๎ความเห็นตํอ     
ที่ประชุมวํา การประชุมจะด าเนินการส าเร็จต๎องหาคนที่แก๎ปัญหาในพ้ืนที่ได๎และศูนย์อนามัยในแตํละเขตต๎อง
รับผิดชอบในการชี้เป้าหรือรายงานสรุปปัญหาด๎านสาธารณสุขในแตํละเขตวําเป็นอยํางไร เพ่ือให๎คณะกรรมการ
สาธารณสุขได๎มีประเด็นในการจัดประชุม และควรเชิญผู๎วําราชการจังหวัดหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และควรมีประเดน็หลักในการพูดคุยโดยให๎พ้ืนที่ก าหนดปัญหาและเลือกประเด็นส าคัญสัก 1 – 2 ประเด็นเพ่ือ
น ามาพูดคุยในที่ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการหรือแก๎ไขและก าหนดผู๎รับผิดชอบในการด าเนินการ
ตํอไป 
  ผู๎แทนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย (นายมานะ บุญยะโภคา) ให๎ความเห็นตํอ
ที่ประชุมวําเห็นด๎วยกับแผนการด าเนินงานดังกลําวแตํมีข๎อสังเกตคือบทบาทของศูนย์อนามัย ข๎อ2 ในข๎อยํอย
ของการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการบังคับใช๎กฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขแล๎วให๎

ศูนย์อนามัย ... 
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ศูนย์อนามัยด าเนินการ ข๎อเท็จจริง คือ สํวนใหญํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเมื่อมีปัญหาจะปรึกษามายัง
สํวนกลางโดยไมํผํานศูนย์อนามัยอีกท้ังศูนย์อนามัยก็มีภาระกิจที่ต๎องด าเนินการหลายอยําง 
               ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา อยํางไรก็
ตามศูนย์อนามัยถือวําเป็นหนํวยงานของกรมที่อยูํในสํวนภูมิภาคกรมจะต๎องพัฒนาศูนย์อนามัยซึ่งความเข๎มข๎น
อาจจะตํางกันในแตํละศูนย์ เนื่องจากวําถ๎าทุกเรื่องหรือทุกหนํวยงานสํงเรื่องมายังสํวนกลางทั้งหมดอาจจะเป็น
การเพ่ิมข้ันตอนและภาระงานมากเกินไปจึงอยากให๎กระจายไปยังสํวนภูมิภาค 

      ผู๎แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค (นางสาวอังคณา บริสุทธิ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา มีประเดน็ 
เดียวกันกับผู๎แทนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทยจึงขอเสนอสิ่งที่กรมควบคุมโรคท าอยูํเผื่อเป็น 
แนวทางให๎กรมอนามัย ในเรื่องของการตอบค าถามกรมควบคุมโรคมีกฎหมายหลายฉบับโดยบางฉบับต๎องใช๎
ความรวดเร็วในการตอบ เชํน กฎหมายวําด๎วยโรคติดตํอ และบางฉบับอาจไมํต๎องใช๎ความรวดเร็วแตํมีความ
ยุํงยากซับซ๎อนในการแก๎ปัญหา เชํน กฎหมายวําด๎วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายวําด๎วยการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งจะท าเป็น ๒ แบบ คือ แบบแรกจะท า Q&A เป็นค าถามที่พบบํอยหรือเจอในทุกพ้ืนที่
โดยให๎ส านักงานควบคุมป้องกันโรค น าไปตอบค าถามในพ้ืนที่ แบบที่ ๒ คือ ท าเหมือน Hot line มาที่กอง
กฎหมายกรมควบคุมโรคที่จะตอบค าถามเพ่ิมเติมจากส านักงานควบคุมป้องกันโรคแตํอยํางไรก็ตามเห็นด๎วยกับ
ประธานวํา ศูนยอ์นามัยจะต๎องเป็นหลักในพื้นที ่สํวนที่ ๒ ที่อยากเสนอประธาน คือ แผนการขับเคลื่อนในหน๎า 
100 ข๎อ 1.1 กับ 1.2 เห็นวํากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขมีหลายฉบับมากที่ต๎องไปขับเคลื่อนในพ้ืนที่
และมีคณะกรรมการในระดับจังหวัด ดังนั้นนําจะท าพร๎อมกันในภาพกระทรวงฯ การ VDO Conference 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนําจะเป็ นกฎหมายของทุกกรมเ พ่ือวางแผนการท างานรํวมกันกับ
กระทรวงมหาดไทยเป็นแผนขับเคลื่อน ปี ๒๕63 และสุดท๎ายขอย๎อนกลับไปที่เรื่องของการปรับปรุงแก๎ไข
พระราชบัญญัติและต๎องนี้เรามี พระราชบัญญัติฉบับใหมํขึ้นมา คือ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท ารําง
กฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลใช๎บังคับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  
ดังนั้นขอเสนอวําในการที่จะไปคุยกัน หลักการส าคัญคือ ต๎องไปดูวํามันจะเกิดภาระกับรัฐหรือประชาชนหรือไมํ
หรือผลกระทบอ่ืน ถ๎าไปคุยกันนอกจากจะมาแลกเปลี่ยนกฎหมายของทุกกรมกระทรวงกํอนจะน าเข๎าชุดนี้
อาจจะต๎องมาวิเคราะห์นิดหนึ่ง เพ่ือให้กรรมการพิจารณาว่ากฎหมายฉบับนี้ควรใช้อยู่หรือควรใช้มาตรการอ่ืน
แก้ไข หรือควรยอกเลิกปรับปรุงกฎหมายนี้อย่างไร 

ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  
กฎหมายที่ด าเนินการรํวมกันต๎องเป็นเรื่องที่ใกล๎เคียงกัน  เชํน กฎหมายเกี่ยวกับเหล๎า บุหรี่ เพราะถ๎าหากเอา
กฎหมายที่เนื้อหาหรือประเด็นการบังคับใช๎ที่แตกตํางกันมาบูรณาการรํวมกัน เชิญทุกกรมที่เ กี่ยวข๎องมา         
ผู๎ปฏิบัติหรือพ้ืนที่อาจจะเกิดความสับสน  

มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการรับข๎อเสนอแนะและข๎อสังเกตของคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง
แผนการด าเนินงานขับเคลื่อน คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารรสุข
กรุงเทพมหานครให๎มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

6.3 แผนการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได๎เสนอข๎อมูลตํอที่ประชุมวําด๎วยฝ่ายเลขานุการเสนอแผนการจัดประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จ านวนทั้งหมด 5 
ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 

 

 
ล าดับ ... 



- ๒๓ - 
 
ล าดับ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ห้องประชุม 

1 121-1/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ห๎องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
2 122-2/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ห๎องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
3 123-3/2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ห๎องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
4 124-4/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ห๎องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
5 125-5/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ห๎องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 

 

ความเห็นของที่ประชุม  

ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา    
แผนการจัดประชุมให๎ด าเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯเสนอโดยวางไว๎ประมาณ 5 ครั้ง คือ เป็นวันพุธที่ 3 โดย
จัดประชุมเดือนเว๎นเดือนและถ๎ามีข๎อขัดข๎องอยํางไรจะแจ๎งให๎ทราบในภายหลัง   

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ผู๎แทนกรมควบคุมมลพิษ (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา มีประเด็น 
หารือในเรื่องของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  สืบเนื่องจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พยายามที่จะเสนอรํางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช๎ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล๏กทรอนิกส์ พ.ศ.  .... แตํไมํผํานการพิจารณาท าให๎ไมํมีกฎหมายควบคุมจึงเกิด
การจัดการที่ไมํถูกต๎องมีการรั่วไหลของสารปนเปื้อนพวกโลหะหนักและสารเคมีที่ลงสูํสิ่งแวดล๎อม มีการทิ้งอยูํ
ในหลุมฝังกลบชุมชน จึงขอหารือวํานําจะท าเรื่องกิจการในลักษณะนี้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให๎มีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ในชุมชนรวมถึงการออกกฎกระทรวงสาธารณสุข
และกรมควบคุมมลพิษก็จะสนับสุนนักวิชาการมารํวมด าเนินการในเรื่องดังกลําวจึงขออนุญาตให๎มีมติที่ประชุม
ข๎อสั่งการให๎มีการด าเนินการในเรื่องนี้เป็นล าดับต่อไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  การ
ด าเนินการจะต้องเริ่มต้นจากข้อมูลทางวิชาการ หากเราไม่ด าเนินการอนาคตจะเกิดปัญหาและไม่มีเครืองมือใน
การจัดการที่เหมาะสม โดยจะออกเป็นเป็น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือค าแนะน า เข้าใจว่าน่าจะมี
ข้อมูลตอนที่เสนอกฎหมายอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปก็สามารถไปด าเนินการได้ 
 ผู๎แทนศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (นางสาวพรรณวรท อุดมผล) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา  
เนื่องจากวํา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ได๎มีการยกรํางกฎกระทรวง
ควบคุมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งขณะนี้ผํานการพิจารณาจากกฤษฎีกาเรียบร๎อยแล๎วซึ่ง
สามารถชํวยแบํงเบาได๎ 
 ผู๎แทนกรมควบคุมมลพิษ (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ให๎ความเห็นตํอที่ประชุมวํา ส าหรับ
กิจการถอดแยกผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควรจะมีรายละเอียกเฉพาะเพ่ือให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นน าไปก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 32 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  

มติที่ประชุม รับทราบและให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการตํอไป 

 เลิกประชุม ... 

http://www.lawamendment.go.th/index.php/faq?id=717
http://www.lawamendment.go.th/index.php/faq?id=717


- ๒๔ - 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
 
 
 

  
 
 
 

นางสาวสุภาวดี จันทมุด ผู๎จดรายงานการประชุม 
นางสาวพรรณวรท อุดมผล ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวอ าพร บุศรังษ ี        
ผู๎อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
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